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  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 
ประจำปี  ๒๕๖6 

วันศุกร์ท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖6 
เวลา  09.๐๐  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา  
............................................................................... 

ผู้มาประชุม 
๑. นายนพพร  ยี่ม ี   ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
๒. นายนรสิงห ์  อรรถธรรม  รองประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา  
๓. นายกันตพัฒน์   พิสิฐคุณานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
๔. นางสาวจุฑารัตน์  สินธุ์ประดิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา  
๕. นายเจริญ  แซ่อ๋อง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
๖. นายธีระ    พุ่มช่วย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา  
๗. นายไตรศักดิ์   ตันกูล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
๘. นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์  สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลรัษฎา 
๙. นายปัญญา  แซ่อึ๋ง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
๑๐. นายภักดี   ขวัญรอด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
๑๑. นางสาวสาธิญา  แจ่มจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
๑๒. นายฤทธาคนี   ลีลานนท์  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์  นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 
๒. นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 
๓. นายภีระพงศ์   พิสิฐคุณานนท์  รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 
๔. นายภูวิศ  เพชรขาว  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 
๕. นายปรีชา     ใจอาจ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 
๖. นางจันทิพย์  ยิ่งดำนุ่น   ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา 
๗. นายณรงค์  หะนุกูล   ผู้อำนวยการกองช่าง 
๘. นางสาวสุบงกช ตู้หิรัญมณี  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
๙. นายนพดล  แก้วมหิทธิ์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๐. นายอภิรักษ์  พรรณสุข  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๑๑. นางสาวพรรณวดี พันธ์แพ   รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๒. นางขนิษฐา  เจียมสกุล  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๑๓. นางจรรยารัตน์ ติ๋วสกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๑๔. นายนพพร  น้ำเพชร   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
๑๕. นางกรกันยา โกมลมน   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๑๖. นางสาวปาริฉัตร ด้วงตุด   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๗. นางสาวฟารีดา หมัดบิลเฮด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๘. นางสาวธัญญาภรณ์ เสียงเสนาะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๙. นางสาวสุภาวดี รอดกสิกรรม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๐. นางระพีพร  เพ็งจันทร์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

/21.นางสาวจิตรลดา... 
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๒๑. นางสาวจิตรลดา ณ นคร    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๒. นายณัฐพล  ณ ตะกั่วทุ่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๒๓. นายอนันต์  สกุลศิริ   ตัวแทนสำนักพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต 

เริ่มประชุมเวลา   09.๐๐ น. 
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ - บัดนี้ เวลา 09.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ได้ลงชื่อและเข้าร่วม           
เลขานุการสภาฯ ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญ นายนพพร ยี่มี ประธานสภา

เทศบาลตำบลรัษฎา ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลรัษฎา  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 - ขอกราบเรียนเชิญครับ 
นายนพพร  ยี่มี   - เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ  รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาฯ  หัวหน้า  
ประธานสภาฯ ส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ณ โอกาสนี้ ผมขอเปิดการ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
๒๕๖6 นะครับ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
    ๑.๑  ประกาศเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล  
     รัษฎา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 
    -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  อา่นประกาศ      
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์  -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
เลขานุการสภาฯ และผู้มีเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายฤทธาคนี  ลีลานนท์ เลขานุการสภาฯ              

ขออ่านประกาศดังนี้        
ประกาศเทศบาลตำบลรษัฎา 

เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยที ่3 
ประจำปี ๒๕๖6 

  ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖6 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 
๒๕๖6 แห่งสภาเทศบาลตำบลรัษฎาไว้ ตั้งแต่วันที่ ๑ – 30 สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖6 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน นั้น 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)                     
พ.ศ.๒๕65 ข้อ ๒๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจำปี ๒๕๖6  มีกำหนด 30  วัน 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    
  ประกาศ ณ วันที่  5 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖6 
     ลงชื่อ           นพพร  ยี่มี 

(นายนพพร  ยี่มี) 
   ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 

 
 

/1.2 แนะนำ... 
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๑.๒  แนะนำตัวพนักงานเทศบาลรับโอน จำนวน 2 ราย 
  1.2.1 รายนายอภิรักษ์  พรรณสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

นายนพพร  ยี่มี - เชิญพนักงานเทศบาลกล่าวคำปฏิญาณตน  
ประธานสภาฯ    
นายอภิรักษ์  พรรณสุข  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายอภิรักษ์  พรรณสุข ตำแหน่งหัวหน้า

สำนักปลัดเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล โอน(ย้าย) มาบรรจุสังกัด
เทศบาลตำบลรัษฎา ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ขอปฏิญาณตนต่อสภา
เทศบาลตำบลรัษฎา ดังต่อไปน้ี 
1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเพียร วิริยะ อุตสาหะ และด้วย

ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อให้เทศบาลตำบลรัษฎามีความ
เจริญก้าวหน้า 

2. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น มุ่งมั่น ในหลักจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี และ
มาตรฐานจริยธรรมสำหรับข้าราชการของเทศบาลตำบลรัษฎา 

3. ข้าพเจ้าจะอุทิศตนเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากจะมี
การโอนย้ายจะต้องมีผู้มาดำรงตำแหน่งแทนข้าพเจ้า 

      1.2.2 รายนายนพพร น้ำเพชร  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
นายนพพร  ยี่มี   - เชิญพนักงานเทศบาลกล่าวคำปฏิญาณตน  
ประธานสภาฯ    
นายนพพร น้ำเพชร    - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายนพพร น้ำเพชร  ตำแหน่งเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขชำนาญงาน สังกัดกองสาธารณสุข โอน(ย้าย) มาบรรจุสังกัด
เทศบาลตำบลรัษฎา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ขอปฏิญาณตนต่อสภา
เทศบาลตำบลรัษฎาดังต่อไปนี้ 
1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเพียร วิริยะ อุตสาหะ และด้วย

ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อให้เทศบาลตำบลรัษฎามีความ
เจริญก้าวหน้า 

2. ข้าพเจ้าจะยึดมั่น มุ่งมั่น ในหลักจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี และ
มาตรฐานจริยธรรมสำหรับข้าราชการของเทศบาลตำบลรัษฎา 

3. ข้าพเจ้าจะอุทิศตนเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หากจะมี
การโอนย้ายจะต้องมีผู้มาดำรงตำแหน่งแทนข้าพเจ้า 

1.3 รายงานผลการประเมินมาตรฐานข้ันต่ำการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปี พ.ศ.2566 
- รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 
1.4 การปรับปรุงยอดลกูหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
- รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 

 1.5 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  
- รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 
1.6 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3                                                           
 - รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม                    /รายละเอียด 
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1.7 ประกาศการแก้ไขพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
แก้ไข ครั้งที่ 3 
- รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
นายนพพร  ยี่มี  -  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันศุกร์ท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖6 

ประธานสภาฯ -  ขอเชิญสมาชกิสภาฯ ตรวจทานรายงานการประชุม ครับ 
-  มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้างไหมครับ  
-  ถ้าไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุม  ผมจะขอสรุปที่ประชุมมีมติรับรอง
รายงานการประชุมนะครับ  

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปี ๒๕๖6    
     สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันศุกร์ท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖6 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องที่เสนอใหม่ 
3.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
๒๕67 ในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายนพพร  ยี่มี   -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายกเทศมนตรีฯ นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์  นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง 

พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖7 
ในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7 

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลรัษฎา จะได้เสนอร่างเทศบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลรัษฎาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น
ในโอกาสนี ้คณะผู ้บร ิหารเทศบาลตำบลร ัษฎา  จ ึงขอแถลงให ้ท ่าน
ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕67 
ดังต่อไปน้ี 
๑.   สถานะการคลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖6 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน  ดังนี้  

1.1.1 เงินฝากธนาคาร    จำนวน 1,086,965,293.81 บาท 
 

1.1.2 เงินสะสม     จำนวน 1,305,109,275.60 บาท 
 

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม    จำนวน    316,517,609.21 บาท 
 

1.1.4 รายการกันเงินไวแ้บบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ  
   รวม          2,812,186.79 บาท 
      
                                                                           /1.1.5 รายการ... 
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1.1.5 รายการกันเงินไวโ้ดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 73 โครงการ  
   รวม          54,994,429.66 บาท 

1.2 เงินกู้คงค้าง             จำนวน                      0.00 บาท  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.1 รายรับจริง จำนวน 356,458,495.95 บาท ประกอบด้วย 

 
หมวดภาษีอากร จำนวน 56,204,820.55  บาท 

 
หมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนุญาต จำนวน   5,297,948.30  บาท 

 
หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ จำนวน   5,691,031.64  บาท 

 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ จำนวน                 0.00  บาท 

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน    2,650,368.27 บาท 

 
หมวดรายได้จากทุน จำนวน                  0.00 บาท 

 
หมวดภาษีจดัสรร จำนวน     194,497,175.19บาท 

 
หมวดเงินอุดหนุน จำนวน  92,117,152.00 บาท 

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    จำนวน  37,670,830.80 บาท 

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 203,204,622.60 บาท ประกอบด้วย 
 

งบกลาง จำนวน 57,416,617.41 บาท 
 

งบบุคลากร จำนวน 60,024,749.66 บาท 
 

งบดำเนินงาน จำนวน 75,615,995.51 บาท 
 

งบลงทุน จำนวน   2,153,602.70 บาท 
 

งบเงินอุดหนุน จำนวน   7,993,657.32 บาท 
 

งบรายจ่ายอื่น จำนวน               0.00  บาท 

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
                                                            จำนวน     3,220,884.94 บาท 
2.5 มีการจา่ยเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  
                                                            จำนวน  61,451,300.00 บาท 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม    จำนวน                  0.00 บาท 

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้      จำนวน                  0.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   /บันทึก...  
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บันทึกหลักการและเหตผุล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจา่ย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลรัษฎา 
อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวดัภูเก็ต 

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 54,972,752 

 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 16,474,720 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

 แผนงานการศึกษา 39,524,530 

 แผนงานสาธารณสุข 17,717,225 

 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 6,042,158 

 แผนงานเคหะและชุมชน 54,577,960 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,474,500 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 3,418,260 
ด้านการเศรษฐกิจ  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 50,428,400 

 แผนงานการพาณิชย ์ 4,171,680 
ด้านการดำเนินงานอื่น  
 แผนงานงบกลาง 78,197,815 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 328,000,000 
 

เหตุผล 
  เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ ่นตลอดปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖7 จึงเสนอร่าง                
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖7 เพื่อให้
สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
     ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 

        (นายนครินทร ์ยอแสงรัตน์) 
        นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

นายนพพร  ยี่มี -  ขอเชิญเลขาฯ  ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชกิสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกทา่น          
เลขานุการสภาฯ กระผมนายฤทธาคนี  ลีลานนท์ เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตนำเรียน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.๒๕65 

/กำหนดว่า... 
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 กำหนดว่าข้อ ๔๕ ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ และข้อ ๔๙ วรรคสามกำหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่ ๒ ให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่สภาท้องถ่ิน
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น และ ข้อ ๔๗ กำหนดว่า
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่
จะอภิปรายในเรื่องนั้น ประกอบกับข้อ ๔๙ กำหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติที่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ  
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นจะต้องกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย คือไม่น้อยกว่า 
๒๔ ชั่วโมง ซึ่งภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปร
ญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ ตามที่สภามีมติเห็นชอบ   

นายนพพร  ยี่มี   -  ในการพิจารณารา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖7 นั้น 
ประธานสภาฯ   อยู่ในวาระที่หนึ่ง ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ ปรึกษาในหลักการแห่งร่าง               
    เทศบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติหรือไม่ โดยสมาชิกสภา 
 ท่านใด จะอภิปรายหรือซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ ที่ท่าน

นายกฯ เสนอ ขอเชิญครับ 
    -  ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลรัษฎาครับ 
นางจันทิพย์  ยิ่งดำนุ่น -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ปลัดเทศบาลฯ ดิฉันนางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา ขออนุญาตนำเรียน

รายละเอียดในการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2567 ในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย               
ที่ ว.5147 ลงวันที่  7 มิถุนายน 2566 และได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นมา
เป็นแนวทางในการจัดทำ มีรายละเอียด มีการแสดงราคากลาง วัสดุ
ครุภัณฑ์ ฯลฯ ตามเอกสาร ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ คะ ขอบคุณคะ 

นายนพพร  ยี่มี -  มที่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ  
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญ สท.กันตพัฒน ์ พิสฐิคุณานนท์ ครับ 
นายกันตพัฒน ์ พิสิฐคุณานนท ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกันตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ สมาชิกสภา

เขต ๒ ผมมีเรื่องจะสอบถามอยู่ 2 โครงการ ในส่วนของการตั้งงบประมาณ
อบรมของฝ่ายป้องกัน จากเดิมตั้งไว้ 100,000 บาท เพิ่มเป็น 500,000 
บาท ที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดอะไรไว้  และโครงการการจัดเก็บทำความ
สะอาด ในทุกปีจะมีผู้รับเหมาโครงการตัดหญ้า และเก็บขยะ แยกโครงการ 
แต่ในปีนี้รวมกันครับ การรวมผู้รับเหมาที่เนื้องานต่างกันดูแล้วน่าเป็นห่วง 
และยังมีโครงการเพิ่มอีก 1 โครงการ เป็นโครงการทำความสะอาดสวน               
ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นนโยบายของผู้บริหารก็เข้าใจได้ครับ อย่างไรก็ตามผมเอง 

 
/เห็นชอบ... 
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 เห็นชอบกับการจัดทำงบประมาณในปีนี้ ในส่วนที่ผมสงสัย หากผู้บริหาร  
 หรือหัวหน้าส่วนราชการชี้แจงได้ ก็ยินดีรับฟังครับ ขอบคุณครับ 
นายนพพร  ยี่มี -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญ สท.บุญช่วย  เกิดทรัพย์ ครับ 
นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญช่วย เกิดทรัพย์ สมาชิกสภา เขต 2 
 ผมอยากให้หัวหน้าส่วนราชการชี้แจงรายละเอียดตามที่ท่าน สท.กันตพัฒน์ 

สอบถามครับ ผมขอสอบถามว่าโครงการทำความสะอาดสวนสาธารณะ               
มีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร ในส่วนของการรวมโครงการตัดหญ้า
และเก็บขยะผมเห็นด้วย เพราะที่ผ่านมารับเหมาตัดหญ้าไม่ค่อยเรียบร้อย
เท่าไร ตัดทิ ้งไว้และต้องมีเจ้าหน้าที ่เก็บขยะไปจัดเก็บอีกครั ้ง ถ้ารวม
โครงการแล้วทำให้งานสะดวกขึ้นก็ดีครับ และโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของฝ่ายป้องกันสาธารณภัยที่เพิ่มงบประมาณขึ้นมา และโครงการ
เสริมทักษะเจ้าหน้าที่อัคคีภัยที่มีการตั้งงบประมาณ ก็อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ชี้แจงครับ 

นายนพพร  ยี่มี -  ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลรัษฎาครับ 
ประธานสภาฯ    
นางจันทิพย์  ยิ่งดำนุ่น -  เรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชกิสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
ปลัดเทศบาลฯ ดิฉันนางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา ขออนุญาตนำเรียน

ประเด็นที่ทางท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามนะคะ เรื่องของการฝึกอบรม
อปพร ซึ่งเดิมนั้นได้ตั้งงบประมาณไว้ 100,000 บาท แล้วก็ในปี 2567 
ตั้งไว้ 500,000 บาท สืบเนื่องจากว่าในส่วนของการอบรม อปพร นั้น               
ก่อนหน้านี้จะมีทางท่าน สท.เจริญ แซ่อ๋อง เป็นประธาน ในการฝึกอบรม 
ทุกครั้งปรากฎว่าช่วงรับสมัครจะไม่มีผู้เข้าสมัครเลย ก็เลยเว้นว่างตรงนี้ไป
หลายป ีแต่เน่ืองจากว่าการฝึกอบรม อปพร นั้น เป็นเป้าหมายหนึ่งของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สั่งการมา ซึ่งปีนี้ได้มีการฝึกอบรม 5 วัน 
ณ โรงแรมเดอะพาโก้นะคะ กลุ ่มเป้าหมายก็คือประชาชนในพื้นที ่ของ
เทศบาล ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวาน ใช้งบประมาณไป 100,000 
บาท แต่กลุ่มเป้าหมายยังไม่เพียงพอ ยังคงต้องเพิ่มจำนวนคน และปรับปรุง
หลักสูตรให้เข้มขึ ้น และในเรื ่องของการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะ             
ในปีงบประมาณ 2566 ได้ตั ้งเป้าหมายในการจัดเก็บ 70 ตันต่อวัน                
ค่าดำเนินการ 38 ล้าน นี่คือค่ากำจัดขยะที่ทางเราต้องจ่ายให้เทศบาลนคร
ภูเก็ต เราก็เลยรวมตรงนี้ประมาณ 13-14 ล้านให้ไปด้วยนะคะ ซึ่งอยู่ใน 
38 ล้าน แต่เนื่องจากว่าทางคณะผู้บริหารแก้ไขปัญหาไม่ให้มีการร้องเรียน 
ถ้าหากมีการกำจัดขยะบริษัทเดียว และให้อีกบริษัทหนึ่งกวาดขยะ เกรงว่า
เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของชาวบ้านร้องเรียนว่ารอบๆในถังขยะคือไม่มีการ
เก ็บกวาดก็เลยม ีการรวมกันของ 2 โครงการเข้ามาด้วยกัน แต่ใน
ปีงบประมาณ 2567 ได้แยกค่าดูแลสวนสาธารณะออกมา รายละเอียดขอ
อนุญาตให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ขอบคุณคะ 

นายนพพร  ยี่มี -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ครับ 

/นายนพดลฯ... 



หน้า ๙ 

 

 

นายนพดล แก้วมหิทธิ ์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนพดล แก้วมหิทธิ์  ผู ้อำนวยการกอง

สาธารณสุข ประเด็นที่ทางท่านสมาชิกสภาฯ สอบถาม อย่างที่ท่านปลัดฯ 
ได้นำเรียนเบื้องต้น เมื่อก่อนในการเก็บขนขยะ การดูแลรักษาสวนสาธารณะ 
ตัดหญ้า แยกเป็น 3 โครงการ แต่ในการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขต                         
การจ้าง (TOR) จะระบุไว้ว่าผู ้รับจ้างที่ตัดหญ้าจะต้องเป็นผู ้ดำเนินการ               
เก็บขนขยะ ซึ ่งเหมือนจะแยกกัน ผู ้ร ับจ้างที ่เก็บขนขยะก็จะไม่จัดเก็บ 
เพราะว่าเกิดจากการตัดหญ้า ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการและ
แก้ไขปัญหา จึงนำมารวมกันตั้งแต่เก็บขนขยะ กวาดขยะ และแยกการเผา
ขยะออกมา ส่วนการดูแลรักษาสวนสาธารณะได้แยกออกมา  ให้มีการ
ดำเนินการที่สะดวกมากขึ้น สิ่งที่ได้ดำเนินการทั้งหมดเพื่อประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานที่ดีขึ้น ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ยี่มี -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญ สท.เจริญ  แซ่อ๋อง ครับ 
นายเจริญ  แซ่อ๋อง -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเจริญ  แซ่อ๋อง สมาชิกสภา เขต 1              

ผมอยากทราบว่าโครงการฝึกอบรม อปพร. ในวงเงิน 500,000 บาท                
มีงบประมาณในส่วนการตัดชุดให้กับ อปพร.ด้วยไหมครับ ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ยี่มี -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญ สท.บุญช่วย  เกิดทรัพย์ ครับ 
นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญช่วย เกิดทรัพย์ สมาชิกสภา เขต 2 
 เมื ่อสักครู ่ที ่ผมสอบถามไปในส่วนของโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรของฝ่ายป้องกัน ไม่ใช่เกี่ยวกับ อปพร.ครับ ผมสอบถามเกี่ยวกับ
การตั้งงบประมาณที่จากเดิม 100,000 บาท เป็น 500,000 บาทครับ 
และการตั ้งงบประมาณของกล้อง 30 ตัว อยากทราบว่าติตตั ้งตรงจุด
ตรงไหนบ้าง ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ยี่มี -  มที่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ  
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญ สท.กันตพัฒน ์ พิสฐิคุณานนท์ ครับ 
นายกันตพัฒน ์ พิสิฐคุณานนท ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกันตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ สมาชิกสภา

เขต ๒ ผมมองว่าทั้งงานตัดหญ้าและงานจัดเก็บขยะ ทั้งสองโครงการฯ
ผู้รับเหมาใช้ไม่ได้ครับ ทำงานไม่เรียบร้อย ซึ่งก็ยังมองว่าการรวมโครงการฯ 
ไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาครับ ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ยี่มี -  เมื่อสักครู่ท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว อาจจะต้องหา 
ประธานสภาฯ มาตราการในการกระทำผิดว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร  
 -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
 -  ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลรัษฎาครับ 
นางจันทิพย์  ยิ่งดำนุ่น -  เรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชกิสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
ปลัดเทศบาลฯ ดิฉันนางจันทิพย์ ยิ่งดำนุน่ ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา ขออนุญาตนำเรียน

ประเด็นการตั้งงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของงานป้องกัน  
/เน่ืองจาก.. 



หน้า ๑๐ 

 

 

 เนื่องจากจะมีการศึกษาดูงานต่างจังหวัด ซึ่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายจะอยู่ใน
กระบวนการตอนจัดตั้งงบประมาณ และประเด็นของการติดตั้งกล้อง CCTV 
เป็นรอบเก็บตกสำรวจ ก็จะมีติดตั้งที่ซอยบางชีเหล้า ซอยท่าจีน ซอยกิ่งแก้ว 
ซอยโหนทรายทอง ชุมชนประชาอุดม ฯลฯ ทุกตัว สามารถขอดูภาพได้ที่
สำนักงานเทศบาลฯ คะ 

  -  มที่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
 -  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎาครับ 
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และ ผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน กระผมนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบล

รัษฎา ผมขออธิบายสักนิดครับ ในการจัดตั ้งงบประมาณของการอบรม              
อปพร. ผมมองว่าถ้าได้ใช้ทำประโยชน์ก็ไม่ถือว่ามากไป ภัยพิบัติก็มากขึ้น              
ทุกวัน เราไม่ได้จ่ายให้เป็นรายเดือนแค่จัดตั้งงบประมาณในการตัดชุดให้ 
แล้วก็ให้ความรู้ ในการช่วยเหลือตอนเกิดภัยพิบัติ ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะ
เกิดขึ้นตอนไหน บุคลากรของเราเองใช่จะเพียงพอในการปฎิบัติงาน เป็นการ
เตรียมงบประมาณตั้งไว้ เรื่องการจัดเก็บขยะที่มีการเกี่ยงงานกัน ผมก็มองถึง
ปัญหาแล้วก็แก้ไข ด้วยการนำมารวมกันเลย จะได้ทำแล้วก็จัดเก็บในคราว
เดียวกัน แนวทางอาจจะดีกว่าเดิมหรือไม่ก็ต้องลองลงมือทำก่อน ก็ขอ
อนุญาตชี้แจงเบ้ืองต้นครับ 

นายนพพร  ยี่มี -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญ สท.บุญช่วย  เกิดทรัพย์ ครับ 
นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญช่วย เกิดทรัพย์ สมาชิกสภา เขต 2 
 ผมได้ฟังที่ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง เรื่องการอบรมของ อปพร. การตั้ง

งบประมาณแค่ 300,000 บาทครับ ไม่ใช่ 500,000 บาท ประเด็น
งบประมาณ 500,000 บาทเป็นของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงาน
ป้องกันครับ  

นายนพพร  ยี่มี -  มที่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ  
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญ สท.กันตพัฒน ์ พิสฐิคุณานนท์ ครับ 
นายกันตพัฒน ์ พิสิฐคุณานนท ์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายกันตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ สมาชิกสภา

เขต ๒ กราบขอบพระคุณท่านนายกฯ ที่ขึ้นมาชี้แจงแนวคิดการแก้ไขปัญหา 
แต่ในความคิดส่วนตัวผมมองว่าทั้ง 2 โครงการ ในการปฏิบัติงานตาม
ข้อกำหนดและขอบเขตการจ้าง (TOR) เมื่อมีข้อผิดพลาด อันดับแรกคงต้อง
เรียกผู้รับจ้างมารับทราบและให้ดำเนินการแก้ไข แต่หากยังไม่มีผลสัมฤทธิ์
ตาม TOR แล้ว มีการเปรียบเทียบปรับหรือยัง ผมเองเคยอยู ่ในสภาฯ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เคยมีโครงการรับจ้างเหมารถ ที่ติดประวัติ 
ไม่สามารถเข้ามาประมูลได้ นี่อาจเป็นอีกหนึ่งวิธี ไม่ใช่ว่าปีงบประมาณหน้า
ก็ได้ผู้รับเหมาคนเดิมอีก ผมมองว่าปัญหาก็ยังเหมือนเดิมอีก ผู้บริหารอาจ
ต้องพิจารณาหาผู้รับเหมาที่ทำงานได้ดีกว่า แต่ผมก็ยอมรับการแก้ไขปัญหา
ของทางผู้บริหารครับ ขอบคุณครับ 

 
/นายนพพรฯ... 



หน้า ๑๑ 

 

 

นายนพพร  ยี่มี -  ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปราย ในช่วงนี้เรื่องการจัดเก็บผมมอง
ประธานสภาฯ ว่ายังอยู่ในระดับที่ดี แต่มีปัญหาบ้างก็ยังคงแก้ไขกันต่อไป ก็ขอบคุณทุก
 ท่านที่ช่วยสอดส่องดูแล 
 -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
 -  ขอเรียนเชิญ สท. เจริญ  แซ่อ๋อง ครับ 
นายเจริญ  แซ่อ๋อง -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเจริญ  แซ่อ๋อง สมาชิกสภา เขต 1    
 ผมอยากฝากผู้บริหาร หากเราได้มีการอบรมสมาชิก อปพร.แล้ว อยากให้

นำมาใช้งาน เพราะว่าทุกวันนี้ บริเวณหน้าโรงเรียนเราให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ
มาช่วยดูแลการจราจรอยู่ ในช่วงเวลาเร่งด่วน อยากให้ อปพร.มาช่วยดูแล
ตรงนี้แทน ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ยี่มี -  มที่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ  
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญ สท.ปัญญา  แซ่อึ๋ง ครับ 
นายปัญญา  แซ่อึ๋ง - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายปัญญา  แซ่อึ๋ง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
 ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ออกมากล่าวถึงการตั้งงบประมาณโครงการ

อบรม อปพร.และโครงการจัดเก็บขยะ มีการถกเถียงกันไปกันมา อยากให้
จบเป็นเรื่องๆไป ผมเองได้เข้าร่วมกับโครงการฝึกอบรม อปพร. ผมมองว่า
งบประมาณจำนวนไม่มากครับ เพราะเราไม่สามารถคาดเดาสาธารณภัยได้              
การเกิดเหตุแต่ละครั้งอาจจะต้องใช้เวลาเป็น 10 นาทีก่อนจะถึงที่เกิดเหตุ  
ผมมองว่าการฝึกอบรมให้ความรู้ อาจช่วยดูแลเบื้องต้นก่อนเจ้าหน้าที่เข้าถึง
ที่เกิดเหตุได้ ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ยี่มี -  มที่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ  
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ขอเชิญเลขาฯ ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าประชุมครับ  
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์  -  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 12 ท่านครับ   
เลขานุการสภาฯ 
นายนพพร  ยี่มี -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือซักถามข้อสงสัย ก็จะขอมติ 
ประธานสภาฯ ในวาระที ่๑ ก็คือขั้นรับหลักการ สมาชิกสภาฯทา่นใด เห็นชอบ รับหลักการ

แห่งร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖7   
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์  - เห็นชอบรับหลักการ 11 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ณ เวลา ๑๐.15 น. 
เลขานุการสภาฯ   
มติที่ประชุม   -  มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕67 

นายนพพร  ยี่มี  - สภาแห่งนี้  มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ 
ประธานสภาฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖7 เห็นชอบรับหลักการ 11 เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

ณ เวลา ๑๐.15 น.เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ ่น สมาชิกสภาฯ ผู ้บร ิหารท่านใด จะเสนอคำแปรญัตติให้
ดำเนินการตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงและภายในระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติต่อสภาฯ ซึ่งตามระเบียบกำหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่
สภาท้องถิ่นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เมื่อสักครู่เรารับหลักการไป  

/เวลา... 
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 เวลา ๑๐.15 น. ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติครับ ขอเรียนเชิญครับ                      

นายปัญญา  แซ่อึ๋ง   - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น กระผมนายปัญญา  แซ่อึ๋ง  สมาชิกสภาฯ เขต ๒            
    ขอเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
      - วันที ่12 สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 
     - วันที ่๑3 สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 
     - วันที ่๑4 สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 
    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
นายนพพร  ยี่มี   -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ    
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์  -  สมาชิกสภาฯ รับรองถกูต้องดว้ยคะแนนเสียง 11 เสียงครับ 
เลขานุการสภาฯ 
นายนพพร  ยี่มี   - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น  ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   - ครับ หากไม่มีผูใ้ดเสนอเป็นอย่างอื่น ตามระเบียบฯ ข้อ ๘๐ ถือว่าที่ประชุม
    มีมติเห็นชอบนะครับ 
    - สมาชิกสภาฯ สามารถยื่นคำเสนอแปรญัติติต่อคณะกรรมการแปรญตัติ                   
    ได้ตั้งแต่วันที ่
     - วันที ่12 สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 
     - วันที ่๑3 สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 
     - วันที ่๑4 สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. 
    ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
มติที่ประชุม   - รับทราบ 
     

    -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ  เนื ่องจากมีคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมแล้ว ดังนั้น จึงต้องขอมติจาก              

ที่ประชุมสภาฯว่า ยังคงไว้ที่จะมีคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมหรือไม่หรือ
ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ  เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติ  
เมื่อเสร็จสิ้นแต่ละปีงบประมาณแล้วก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดตามภารกิจ แต่ถ้า
หากต้องการให้ชุดเดิมปฎิบัติหน้าที่ต่อไป ก็จะต้องขอมติที่ประชุม 

นายนพพร  ยี่มี -  ขอมติจากที่ประชุมครบั  
ประธานสภาฯ -  ขอเชิญ สท.ปัญญา  แซ่อึ๋ง ครับ 
นายปัญญา  แซ่อึ๋ง   -  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ และข้าราชการครับ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายปัญญา  แซ่อึ๋ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กระผมขอเสนอให้มี

การคงไว้ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุดเดิมครับ ขอผู้รับรองครับ 
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์  -  สมาชิกสภาฯ รับรองถกูต้องดว้ยคะแนนเสียง 11 เสียงครับ 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ยี่มี -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ หากไม่มีอาศัยระเบียบฯ ข้อ 80 ถอืว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

/สรุปที่... 
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 -  สรุปที่ประชุมมีมตใิห้สมาชิกสภาฯ ดังรายชื่อตอ่ไปน้ี เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ ซึ่งประกอบด้วย                                  

   ๑.  นายกันตพัฒน ์ พิสิฐคุณานนท ์ ประธานคณะกรรมการ 
  ๒.  นายนรสิงห์  อรรถธรรม กรรมการ 
  ๓.  นางสาวจฑุารัตน์   สินธุ์ประดิษฐ์   เลขานุการคณะกรรมการ 

มติที่ประชุม - มีมติให้คงไว้ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดมิ  
 (ตามประกาศเทศบาลฯ ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมยัแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี  ๒๕๖๔               

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔)                  

 - ขอเชิญ สท.ธรีะ พุ่มช่วย ครับ 
นายธีระ พุ่มช่วย   - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธีระ  พุ่มช่วย  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
    ขอเสนอให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3.6 เป็น 3.2 และให้ระเบียบ 
    วาระที่ 3.2 พิจารณาแทนในระเบียบวาระที่ 3.6 ครับ ขอมติที่ประชุมครับ           
นายนพพร  ยี่มี   -  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาฯ    
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์  -  สมาชิกสภาฯ รับรองถกูต้องดว้ยคะแนนเสียง 11 เสียงครับ 
เลขานุการสภาฯ 
    3.2 ญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบให้ที ่พักสงฆ์เขารังเฉลิมพระเกียรติ                
    เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ที่ป่าไม้ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอ
    เมือง จังหวัดภูเก็ต (กองช่าง) 
นายนพพร  ยี่มี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลรษัฎา 
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ยี่มี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ        
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภีระพงศ์   พิสิฐคุณานนท์  รองนายกเทศมนตรี 
 ตำบลรัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการดำเนินการจัดที่ดิน

เพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ภายใต้คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และนโยบายรัฐบาล ในเขตท้องที่ตำบลรัษฎา ชุมชน
ปลาดุก หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

.................................................... 
หลักการ 

  กองช่าง เทศบาลตำบลรัษฎา ขอความเห็นชอบให้ที่พักสงฆ์เขารัง
นอกเฉลิมพระเกียรติ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ที่ป่าไม้ตั้งอยู่ เพื่อสร้างวัดและ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เน้ือที่ประมาณ 15 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 
ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำหลักฐานไปประกอบใน
การยื่นคำขออนุญาต เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  

/เหตุผล... 
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เหตุผล 
  ด้วยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต ได้มี
หน ังส ือ ท ี ่  ทส 0423.2.2/583 ลงว ันท ี ่  11 พฤษภาคม 2566                     
ขอความเห็นการดำเนินการจัดที ่ดินเพื ่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่                 
ป่าชายเลน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที ่ดินแห่งชาติ (คทช.) และ
นโยบายรัฐบาลในเขตท้องที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ชอบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ได้มีหนังสือที่ ภก 0035/438           
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
เพื่อให้ที่พักสงฆ์เขารังนอกเฉลิมพระเกียรติเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ที่ป่าไม้
ตั ้งอยู ่ เพื ่อสร้างวัดและกิจการที ่เกี ่ยวเนื ่องกับพระพุทธศาสนา เนื ้อที่
ประมาณ 15 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
ซึ่งการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ต้องมีหลักฐาน การให้ความ
เห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ เพื่อนำหลักฐาน
ไปประกอบการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายต่อไป   

นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลรัษฎาได้ให้ความเห็นชอบให้ที่พักสงฆ์เขารังนอก
เฉลิมพระเกียรติ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ที่ป่าไม้ตั้งอยู่ เพื่อสร้างวัดและ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เน้ือที่ประมาณ 15 ไร่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 
ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  

             ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
(นายนครินทร์ ยอแสงรตัน์) 
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

 

นายนพพร  ยี่มี   - วันนี้สภาฯ ได้รับเกียรติจากคุณอนันต์ สกุลศิริ ตัวแทนจากสำนักพุทธ
ประธานสภาฯ   ศาสนาจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมรับฟังการประชุม ขอเชิญท่านพูดคุยกับสภาฯ 
    ครับ 
นายอนันต์ สกุลศิริ -  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และ 
ตัวแทนสำนักพุทธศาสนา จ.ภก. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายอนันต์ สกุลศิริ ตัวแทนสำนักพุทธ

ศาสนาจังหวัดภูเก็ต สถานที่ตรงนี้ได้มีการใช้ประโยชน์ตั้งแต่ปี 2524 แล้ว 
แต่ยังไม่ได้มีการขออนุญาต ทางสำนักพุทธศาสนาต้องการให้ทำให้ถูกต้อง 
จึงนำเรื่องเข้ามาเสนอให้สภาฯ ได้พิจารณาครับ ขอบคุณครับ  

นายนพพร  ยี่มี -  มที่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ  
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใด เห็นชอบ ให้ที่พัก

สงฆ์เขารังเฉลิมพระเกียรติ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ที่ป่าไม้ ตั้งอยู่บริเวณ            
หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ  (สท.สาธิญาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 
นายนพพร  ยี่มี -  สรุปที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ที่พักสงฆ์เขารังเฉลิมพระเกียรติ เข้าทำ 
ประธานสภาฯ ประโยชน์ในพื้นที่ที่ป่าไม้ตั้งอยู่ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต 
/มติที่... 
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มติที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ให้ท่ีพักสงฆ์เขารังเฉลิมพระเกียรติ เข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ี 
ที่ป่าไม้ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (กองช่าง) 

 

 3.3 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
รัษฎา 3 (บ้านกู้กู) (กองการศึกษา) 

นายนพพร  ยี่มี   -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎาครับ  
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายกเทศมนตรีฯ   นายนครินทร ์ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรตีำบลรัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง
    ขอความเห็นชอบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 3 (บ้านกู้กู)  

.................................................... 
หลักการ 

  ขอความเห็นชอบรวมศูนย์พ ัฒนาเด ็กเล ็กเทศบาลร ัษฎา 3               
(บ้านกู้กู) เข้ากับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 1 (บ้านท่าเรือใหม่) 
จำนวน 1 รายการ  

เหตุผล 
  ด้วยเทศบาลตำบลรัษฎา มีนโยบายที่ รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลรัษฎา 3 (บ้านกู้กู) เข้ากับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 1  
(บ้านท่าเรือใหม่) เนื่องจากในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาลตำบล
รัษฎาเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 อายุ
ระหว่าง 3-5 ปี ซึ่งทำให้นักเรียนในพื้นที่สามารถสมัครเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ 
3 ขวบ แทนการเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัษฎา 3  
(บ้านกู้กู) เพื่อมิให้การจัดการเรียนการสอนซ้ำซ้อนในช่วงอายุเดียวกัน 
  ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  กำหนดว่าในกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์หรือมีความจำเป็นต้อง ย้าย/รวม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำเรื่อง
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เมื่อสภาท้องถิ่นให้
ความเห็นชอบในการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดทำประกาศย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป 

  จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลรัษฎา เพื่อขอความเห็นชอบ
รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 3 (บ้านกู้กู) เข้ากับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลรัษฎา 1 (บ้านท่าเรือใหม่) 

              ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
(นายนครินทร์ ยอแสงรตัน์) 
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

 

นายนพพร  ยี่มี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
 

/ไม่มี... 
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 -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใด เห็นชอบ ให้รวมศูนย์
 พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 3 (บ้านกู้กู) เข้ากับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
 รัษฎา 1 (บ้านท่าเรือใหม่)     
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสยีง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
นายนพพร  ยี่มี -  สรุปที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบ ให้รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 3      
ประธานสภาฯ (บ้านกู้กู) เข้ากับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 1 (บ้านท่าเรอืใหม่) 
มติที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ให้รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 3 (บ้านกู้กู)เข้ากับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 1 (บ้านท่าเรือใหม่) (กองการศึกษา) 

3.4 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายเงินเพิ่มในโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน โรงเรียนบ้านกู้กู  งบประมาณ 74,178 บาท (กองการศึกษา) 

นายนพพร  ยี่มี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ยี่มี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทกุท่าน และ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบล

รัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายเงินเพิ่มในโครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านกู้กู 

 .................................................... 
หลักการ 

  ขอความเห็นชอบจ่ายเงินเพิ่มในโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
โรงเรียนบ้านกู้กู แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ ประเภทเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน งบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 74,178 บาท  

เหตุผล 
   โรงเร ียนบ้านกู ้ก ู เสนอโครงการขอร ับเง ินอ ุดหนุนเพิ ่มเติม                  
เป็นจำนวนเงิน 74,178 บาท เนื่องจากภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
โรงเรียนบ้านกู้กูมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566             
ม ีน ักเร ียนในระบบ 349 คน จากเด ิมข้อมูลนักเร ียน ณ ว ันที ่  10 
พฤศจิกายน 2565 มีนักเรียนในระบบ 310 คน เพิ่มขึ้นจำนวน 39 คน 
ส่งผลทำให้เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ไม่เพียงพอต่อการจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้ตลอด
ปีงบประมาณ 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขฉบับที่ 14 พ.ศ. 
มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงิน มาตรา 67(8) (เงินอุดหนุน) และการจ่ายเงิน 
 

/เพื่อการ... 
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เพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทำได้เมื ่อได้รับการความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลรัษฎา เพื่อขอความเห็นชอบ
จ่ายเง ินเพ ิ ่มในโครงการอาหารกลางว ันนักเร ียน  โรงเร ียนบ้านกู ้กู                
ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

  ลงชื่อ     นครินทร ์ยอแสงรัตน์ 
(นายนครินทร์ ยอแสงรตัน์) 
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

 

นายนพพร  ยี่มี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ ให้จ่ายเงิน
 เพิ่มในโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านกู้กู  งบประมาณ 
 74,178 บาท   
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสยีง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
นายนพพร  ยี่มี -  สรุปที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้จ่ายเงินเพิ่มในโครงการอาหารกลางวัน 
ประธานสภาฯ นักเรียน โรงเรียนบ้านกู้กู  งบประมาณ 74,178 บาท   
มติที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ให้จ่ายเงินเพิ่มในโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 

โรงเรียนบ้านกู้กู  งบประมาณ 74,178 บาท(กองการศึกษา) 

3.5 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจัดตั้งสถานธนานุบาล เทศบาลตำบล
รัษฎา (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายนพพร  ยี่มี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลรษัฎา 
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ยี่มี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท ์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ       
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภีระพงศ์   พิสิฐคุณานนท์  รองนายกเทศมนตรี 
 ตำบลรัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจัดตั้งสถานธนานุบาล 

เทศบาลตำบลรัษฎา   
.................................................... 

หลักการ 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้งที ่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๑ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
เทศบาลตำบล อาจทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้  กล่าวคือ ฯลฯ 
(๙) เทศพาณิชย์ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า เทศบาลมีอำนาจตรา 
เทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย  ในกรณีดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 
(๑) เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ใน 

/พระราช... 
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พระราชบัญญัตินี้  (๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือ 
ให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ มาตรา ๖๑ กำหนดไว้ว่า เทศพาณิชย์ของ
เทศบาล ให้ตราเป็นเทศบัญญัติซึ ่งคำว่า “พาณิชย์ หรือการพาณิชย์นั้น 
หมายถึง การค้าขาย หรือการลงทุนเพื่อแสวงหากำไรและมาตรา ๖๖(๔) 
กำหนดให้เทศบาล มีรายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์  

เหตุผล 
  เทศบาลตำบลรัษฎา จึงมีความประสงค์จะดำเนินการจัดตั้งสถาน 
ธนานุบาลตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จึงอาจดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่ในการจัดให้มีสถานธนานุบาล เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ในลักษณะเทศพาณิชย์ (การค้าขาย การลงทุน เพื่อแสวงหากำไรหรือรายได้) 
โดยตราเป็นเทศบัญญัติเพื ่อดำเนินกิจการพาณิชย์และจะได้ช่วยเหลือ
ประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่
ขัดสนด้านการเงินและสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสูงสุด  
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  และได้
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุ
บาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๐๑.๕/ว ๖๗๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยได้กำหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาล จะต้องศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ความเป็นไปได้อย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่อง ประโยชน์ที่จะได้รับ และข้อจำกัด
เสนอต่อสภาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาตัดสินใจ ในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
           ๑. ความพร้อมของสภาพเศรษฐกิจ สังคม จำนวนประชากรจริง 
ประชากรแฝง แนวโน้มความเจริญก้าวหน้าของชุมชนในอนาคตและ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เป็นสำคัญ 
  ๒. ฐานะทางการคลังของเทศบาล จะต้องมั่นคง เนื่องจากจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการจัดตั้งสถานธนานุบาลในทุกด้าน ฯลฯ 
ซึ่งเทศบาลจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งสถานธนานุ
บาลในระยะเริ่มแรกทั้งหมด โดยห้ามผลักภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปเป็น
หน้ีสินของสถานธนานุบาล 
  ๓. เทศบาลจะต้องมีรายได้หรือเงินสะสม เพื่อให้สถานธนานุบาลที่
จะจัดตั้งขึ้นใหม่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการในระยะแรกไม่
น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) และจะต้องจัดหาแหล่ง
เงินทุนสำรองเพื่อรองรับในกรณีที่เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการไม่
เพียงพออีกไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
  ๔. เทศบาลจะต้องสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับสถานธนานุ
บาลให้เพียงพอต่อการดำเนินกิจการ โดยมิให้เกิดปัญหาการขาดเงินทุน
หมุนเวียนในระยะยาว 
    ๕. ศักยภาพในการรับภาระการขาดทุนในระยะเริ ่มต้นของการ
ดำเนินกิจการ 

/6.ความพร้อม... 
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  ๖. ความพร้อมของอาคารสถานที่ที่จะใช้ดำเนินกิจการของสถาน  
ธนานุบาลต้องอยู่ในย่านที่มีชุมชนหนาแน่น เป็นย่านธุรกิจการค้า ฯลฯ 
  ๗. อาคารสถานธนานุบาลจะต้องมพีื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๐๐ 
ตารางเมตร และมีหลักฐานว่าองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีกรรมสิทธิ ์หรอืมี
สัญญาซื้อขาย หรือสัญญาเช่า กรณีทำสัญญาเช่า ที่ราชพัสดกุับกรมธนารักษ์ 
            ดังนั้น เทศบาลตำบลรัษฎา จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล
ตำบลรัษฎา ในการจัดตั้งสถานธนานุบาล ต่อไป 

              ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
(นายนครินทร์ ยอแสงรตัน์) 
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

 

นายนพพร  ยี่มี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่านใด เห็นชอบ ให้จัดตั้ง
 สถานธนานุบาล เทศบาลตำบลรัษฎา 
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสยีง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
นายนพพร  ยี่มี -  สรุปที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้จัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลรัษฎา 
มติที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ให้จัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลรัษฎา 
    (สำนักปลัดเทศบาล) 

    3.6 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัษฎา 
    เรื่องการตดิตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 (กองช่าง) 
นายนพพร  ยี่มี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ยี่มี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทกุท่าน และ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบล

รัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื ่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
พ.ศ. 2566 

.................................................... 
หลักการ 

  เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัษฎาว่าด้วย เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา 
กำหนดให้อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและ           
ยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี ่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมัน
สำหรับอาคารประเภทนั้น กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการ
ปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จ 

/ก่อนเข้า... 
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ก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ 
ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตาม         
เทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน 

เหตุผล 
  โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัษฎาว่าด้วย เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0804.6/ว 1426 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เรื ่อง 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน โดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ซักซ้อมแนวทางในการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร  โดยให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาดำเนินการเกี ่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน               
โดยพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้
ติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษ
อาหาร ป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลดความสกปรกของน้ำทิ้ง                
ที ่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และเพื ่อให้การดำเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง  
  อาศัยอำนาจตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2510 ประกอบมาตรา 20(3) 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้กระทำได้โดยการตรา
เป็นเทศบัญญัติ จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลตำบล
รัษฎา ให้ความเห็นชอบ 

               ลงชื่อ     นครินทร ์ยอแสงรัตน ์
(นายนครินทร์ ยอแสงรตัน์) 
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

นายนพพร  ยี่มี   -  ขอเชิญเลขาฯ  ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัตฯิ ครบั 
ประธานสภาฯ 
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์  -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน          
เลขานุการสภาฯ กระผมนายฤทธาคนี  ลีลานนท์ เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตนำเรียน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕65 
กำหนดว่า ข้อ ๔๕ ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว              
ก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็น            
ผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
แล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายนพพร  ยี่มี  -  ขอเชิญเลขาฯ ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 

/นายฤทธาคนีฯ... 



หน้า ๒๑ 

 

 

นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  
นายนพพร  ยี่มี  - ขอเชิญ สท.ปัญญา แซ่อึ๋ง ครับ 
ประธานสภาฯ                
นายปัญญา แซ่อึ๋ง -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่นครับ กระผมนายปัญญา แซ่อึ๋ง สมาชิกสภาฯ เขต ๒  
 ขอเสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่องการตดิตั้ง

บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 สามวาระรวดเดียวครับ              
ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายฤทธาคนี  ลีลานนท์  -  สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียงครับ          
เลขานุการสภาฯ 
นายนพพร  ยี่มี  - ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย 
ประธานสภาฯ ในอาคาร พ.ศ.2566 นั้นอยู่ในวาระที่หนึ่ง ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ 

ปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการร่าง             
เทศบัญญัติหรือไม่ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามข้อสงสัย
เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอ ขอเชิญครับ 

 -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย  หรือซักถามข้อสงสัย ก็จะขอมติ 
 ในวาระที่ ๑ ก็คือขั้นรับหลักการ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับหลักการ

แห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 

นายฤทธาคนี  ลีลานนท์  - เห็นชอบรับหลักการ 11 เสียง ณ  เวลา ๑1.๐๐ น. 
เลขานุการสภาฯ     
นายนพพร  ยี่มี  - สภาแห่งนี้ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัษฎา   
ประธานสภาฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 รับหลักการ 

11 เสียง ณ เวลา ๑1.๐๐ น. 
มติที่ประชุม - มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง การติดตั้ง

บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 (กองช่าง) 
  

 ในวาระท่ี ๒ แปรญัตติ 
 -  ขอเชิญสมาชกิสภาฯ ท่านใด ต้องการเสนอคำแปรญัตติไหมครับ  

 -  เมื่อวาระที ่๒ ขั้นแปรญัตติไม่มีการแปรญัตต ิไม่มีการแก้ไข ผมกจ็ะขอ
ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปนะครับ 

 ในวาระท่ี ๓ ลงมติ  
-  ตามระเบียบไม่มีการอภิปรายนะครับ   ผมก็จะขอมติ 

 -  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัษฎา 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 โปรดยกมือ
ด้วยครับ 

นายฤทธาคนี  ลีลานนท์  - ที่ประชุมมีติ เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง   
เลขานุการสภาฯ   การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 ด้วยคะแนนเสียง 
    11 เสียง ณ  เวลา ๑1.๐๐ น. 

/นายนพพรฯ... 
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นายนพพร  ยี่มี  - สรุปมติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง ให้ตราเป็น 
ประธานสภาฯ   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัษฎา เรื่อง การตดิตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
    อาคาร พ.ศ.2566 
มติที่ประชุม   - มีมติ เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรัษฎา  

   เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 (กองช่าง) 

3.7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 

นายนพพร  ยี่มี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ยี่มี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทกุท่าน และ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวตั ศุภสวุรรณ รองนายกเทศมนตรตีำบล
    รัษฎา ขอเสนอญัตต ิเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    รายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

.................................................... 
หลักการ 

  งานบริหารงานคลัง เทศบาลตำบลรัษฎา ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์
     เหตุผล 
  งานบริหารงานคลัง เทศบาลตำบลรัษฎา ตั้งงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 
8 รายการ คือ 
    1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 5 เครื่อง 
เครื่องละ 20,800 บาท 
    2. เคร ื ่องคอมพิวเตอร ์สำหร ับงานประมวลผล แบบที ่  2                  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 33,800 บาท 
    3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 25,800 บาท 
  เนื ่องจากกระทรวงดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ม ีการ
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ จากฉบับเดือน ธันวาคม (ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อ้างอิงในการ
จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)  

/เป็นฉบับ... 
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เป็นฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ทำให้คุณลักษณะพื้นฐานและราคากลางมี
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  

โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 29 
“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบล
รัษฎา เพื ่อให้สภาเทศบาลตำบลรัษฎาได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 

(นายนครินทร์ ยอแสงรตัน์) 
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

 

นายนพพร  ยี่มี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
นายนพพร  ยี่มี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนมุัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
(กองคลัง) 

3.8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง งบประมาณ 
24,200 บาท (กองคลัง) 

นายนพพร  ยี่มี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ยี่มี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 

/นายภาวัตฯ... 
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นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทกุท่าน และ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบล

รัษฎา ขอเสนอญัตติ เร ื ่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง 

.................................................... 
หลักการ 

  งานบริหารงานคลัง เทศบาลตำบลรัษฎา ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
จำนวน 8 เครื่อง งบประมาณ 24,200 บาท  

เหตุผล 
  ด้วยงานบร ิหารงานคลัง ได ้ต ั ้ งงบประมาณรายจ ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดซื้อเครื ่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง 
งบประมาณตั้งไว้ 197,400 บาท แต่เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ จากฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
ประกาศ ณ วันที ่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นฉบับเดือนมีนาคม 2566 
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 ทำให้คุณลักษณะพื้นฐานและราคา
กลางมีการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้งบประมาณที่ตั ้งไว้ไม่เพียงพอแก่การ
เบิกจ ่าย จ ึงจำเป็นต้องขออนุม ัติ โอนเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2566 เพิ่มเติม จำนวนเงิน  24,200 บาท การโอนครั้งนี้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนลด 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เป็นเงิน 24,200 บาท 
รวมโอนลด  24,200 บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 24,200 
บาท 
รวมโอนเพิ่ม  24,200.- บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27“การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ ่น” นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา จึงขอเสนอญัตติ               
ต่อสภาเทศบาล ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖6 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง ต่อไป 
 

/ลงชื่อ... 
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              ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
(นายนครินทร์ ยอแสงรตัน์) 
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

 

นายนพพร  ยี่มี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที ่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้โอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 8 เครื่อง งบประมาณ 24,200 บาท 

นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
นายนพพร  ยี่มี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง งบประมาณ 24,200 
บาท 

มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566                     
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง งบประมาณ 24,200 บาท 

 (กองคลัง) 

3.9  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อจัดซื้อ
สว่านโรตารี่ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 15,000 บาท (กองช่าง) 

นายนพพร  ยี่มี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลรษัฎา 
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ยี่มี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และ       
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภีระพงศ์   พิสิฐคุณานนท์  รองนายกเทศมนตรี 

ตำบลรัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทครุภัณฑ์
 โรงงาน เพื่อจัดซื้อสว่านโรตารี่ จำนวน 1 เครื่อง  

.................................................... 
หลักการ 

      กองช่าง เทศบาลตำบลรัษฎา ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อจัดซื้อ
สว่านโรตารี่ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 15,000 บาท  

เหตุผล 
  กองช่าง เทศบาลตำบลรัษฎา ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 

/โรงงาน... 
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โรงงานเพื่อจัดซื้อสว่านโรตารี่ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 15,000 บาท 
เนื่องจากข้อความในรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนดมีความคลาดเคลื่อน
ไม่ถูกต้อง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อจัดซื้อสว่านโรตารี่ จำนวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 15,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 30 
“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ได้กันเงินหรือขยาย
เวลาการเบิกจ่ายไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้             
กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่าย” 
  นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบล
รัษฎา เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลรัษฎา ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเภทครุภ ัณฑ์โรงงาน เพ ื ่อจ ัดซื ้อสว่านโรตารี ่  จำนวน 1 เคร ื ่อง 
งบประมาณ 15,000 บาท  

              ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
(นายนครินทร์ ยอแสงรตัน์) 
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

 

นายนพพร  ยี่มี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประเภทครุภ ัณฑ์โรงงาน เพ ื ่อจ ัดซื ้อสว่านโรตารี ่  จำนวน 1 เคร ื ่อง 
งบประมาณ 15,000 บาท 

นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
นายนพพร  ยี่มี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน                 

เพื่อจัดซื้อสว่านโรตารี่ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 15,000 บาท 
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อจัดซื้อสว่านโรตารี่ 
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 15,000 บาท (กองช่าง) 

3.10 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินภาษีที่ดินและ                 
สิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 งบประมาณ 1,298.03 บาท (กองคลัง) 

นายนพพร  ยี่มี   -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎาครับ  
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายกเทศมนตรีฯ นายนครินทร ์ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรตีำบลรัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง 
 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 

พ.ศ.2565 
 

/หลักการ… 
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หลักการ 
  กองคลัง เทศบาลตำบลรัษฎา ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืน
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 ให้แก่ผู้เสียภาษีจำนวน 
3 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,298.03 บาท  

เหตุผล 
  (1) เนื่องจากมีผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 ราย 
ได ้ร ับการยกเว ้นการเส ียภาษีท ี ่ด ินและสิ ่งปล ูกสร ้าง  ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการยกเว้นมูลค่าของ
ฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ข้อ (1) 
กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและ
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร ให้นำมูลค่า
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วยห้าสิบล้านบาทถ้วน หากมูลค่าของฐานภาษี
ที่คำนวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ให้มูลค่าของฐานภาษี
ดังกล่าวเท่ากับศูนย์  

 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ 
การประเมินภาษี การชําระภาษี และการคืนภาษี มาตรา ๕4 ผู้ใดเสียภาษี
โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเกินกว่าจำนวนที่ต้องเสียไม่ว่าโดยความผิดพลาด
ของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับเงินคืน  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หมวด 9 ข้อ ๙๔ กรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะ
ของลาภมิควรได้ โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๙๕ และข้อ ๙๖ (๒) 

 ข้อ 9๕ การถอนเงินรายรับตามข้อ 9๔ ให้ตรวจสอบและมีสาระ 
สําคัญ  ดังนี้ 

(1) เหตุผลความจําเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่นําส่งเป็นเงิน
รายรับที่นําส่งแล้ว 

(2) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ฯลฯ 
 ข้อ ๙๖ วธิีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

         (2) ขอเง ินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที ่ร ับเง ินรายรับ  เมื่อ
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงิน
สะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
  นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืน
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 ให้แก่ผู้เสียภาษีจำนวน 
1,298.03 บาท  

              ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
(นายนครินทร์ ยอแสงรตัน์) 
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

 
/นายนพพรฯ... 



หน้า ๒๘ 

 

 

นายนพพร  ยี่มี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้จ่ายขาด

เง ินสะสม เพื ่อค ืนเง ินภาษีท ี ่ด ินและสิ ่งปลูกสร ้าง ประจำปี 2565 
งบประมาณ 1,298.03 บาท  

นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
นายนพพร  ยี่มี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ใหจ้่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินภาษีที่ดินและ 
ประธานสภาฯ สิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 งบประมาณ 1,298.03 บาท  
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ประจำปี 2565 งบประมาณ 1,298.03 บาท (กองคลัง) 

3.11 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพ
ผู ้ส ูงอายุ กรณีที ่ได้นำเง ินมาคืนทางราชการแล้ว จำนวน 12 ราย 
งบประมาณ 396,900 บาท (กองสวัสดิการสังคม) 

นายนพพร  ยี่มี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ยี่มี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทกุท่าน และ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบล

รัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อส่งคืนเงินเบี้ย           
ยังชีพผู้สูงอายุ          

.................................................... 
หลักการ 

  เทศบาลตำบลรัษฎา ได้ดำเนินการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จากผู ้ส ูงอายุที ่ขาดคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2552 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึงฉบับที ่ 4 พ.ศ. 2562 หมวด 1 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ข้อ 6 ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม (4) ไม่เป็น              
ผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ (ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบ้ียหวัด บำนาญ
พิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน (ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน 
รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจัดให้เป็นประจำ  
 
 

/กองสวัส... 



หน้า ๒๙ 

 

 

  กองสวัสดิการสังคม ได้รายงานข้อมูลจำนวนเงินที่เรียกคืนจาก
ผู้สูงอายุ ตามหนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที ่ ภก 0023.3/ว 6761              
ลงวันที่ 28  มกราคม 2564 เรื่อง สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญ
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รายงานข้อมูลจำนวนเงินที่เรียกคืนจากผู้สูงอายุ ตามหนังสือจังหวัดภูเก็ต 
ด่วนที่สุด ที่ ภก 0023.3/ ว 3743 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม และหนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด              
ที่ ภก 0023.3/ว 7215 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565  เรื่อง มาตรการใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับ
สวัสดิการอื่น ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ อนุมัติ
ในหลักการเรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม ั ่นคงของมน ุษย ์ เสนอและมอบหมายให ้กระทรวงการคลั ง
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจ่ายเงินคืนเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุที ่ได้นำเงินมาคืนทางราชการแล้วให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ  

เหตุผล 
  ในการนี้ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลรัษฎา ต้องดำเนินการ
จ่ายเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้นำเงินมาคืนทางราชการแล้วให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางดังนี้ 
  1. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเรียกคืนเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุแล้วโดยเงินดังกล่าวรอนำส่งคืน และเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพแล้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าเป็นเงินสะสม  
  ถือเป็นกรณีได้รับเงินรายรับและมีการขอคืนในลักษณะของลาภมิ
ควรได้ภายในกำหนดอายุความให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงิน
รายรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๔ ข้อ ๙๕ และ ข้อ ๙๖ โดย
ถือปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.1 ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที ่ร ับเงินรายรับเมื่อ
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงิน
สะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  
  ในการนี ้ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการสรุปรายละเอียด
ผู้สูงอายุที่ดำเนินการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อต้องดำเนินการจ่ายเงินคืน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้นำเงินมาคืนทางราชการแล้วให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 ราย ดังนี้    
 
 
 
 

/ที่... 



หน้า ๓๐ 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ประเภทสวัสดิการ 
จำนวนเงินที่ขออนุมัติ 

จ่ายขาดเงินสะสม 
(บาท) 

1 นางมาลี  แสวงวิทย์ ผู้รับบำนาญ 32,400 
2 นายสงวัฒน์  ติวเถาว์ ผู้รับบำนาญ 39,600 
3 นายบุ่ง  กิ่งวงศา ผู้รับบำนาญ 36,000 
4 นายฉัตร  ค้าขาย ผู้รับบำนาญ 46,800 
5 นางสงัด  มาศศร ผู้รับบำนาญ 34,500 
6 นายทองสุข  ทองชัง ผู้รับบำนาญ 3,600 
7 นางชิต  ศรีสัจจัง รับบำนาญพิเศษ 73,200 
8 นางทองกวน แจ่มจำรัส รับบำนาญพิเศษ 7,800 
9 นายปรีชา  พิทยาขจร        รับบำเหน็จรายเดือน 46,800 

10 นางสมศรี  ทองหวาน รับบำเหน็จรายเดือน 46,800 
11 นายวิสุทธิ์  ทวนประสิทธิ ์ รับบำเหน็จรายเดือน 15,600 
12 นายถิ่น  หงษ์ศิลา รับบำเหน็จรายเดือน 13,800 

 

(สามแสนเก้าหมื่นหกพนัเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 

396,900 

 
  จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
ส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีที่ได้นำเงินส่งคืนทางราชการแล้ว จำนวน 
12 ราย เป็นเงิน 396,900 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน) ต่อไป  

              ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
(นายนครินทร์ ยอแสงรตัน์) 
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

 

นายนพพร  ยี่มี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้จ่ายขาด

เงินสะสม เพื ่อส่งคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีที ่ได้นำเงินมาคืนทาง
ราชการแล้ว จำนวน 12 ราย งบประมาณ 396,900 บาท 

นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
นายนพพร  ยี่มี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ใหจ้่ายขาดเงินสะสม เพื่อส่งคืนเงินเบ้ียยังชีพ 
ประธานสภาฯ ผู้สูงอายุ กรณีที่ได้นำเงินมาคืนทางราชการแล้ว จำนวน 12 ราย 

งบประมาณ 396,900 บาท 
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ใหจ้่ายขาดเงินสะสม เพื่อส่งคืนเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ กรณี

ที ่ได ้นำเง ินมาคืนทางราชการแล้ว จำนวน 12 ราย งบประมาณ 
396,900 บาท (กองคลัง) 
 
 

 
 

/3.12 ญัตติ... 
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3.12 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ
ที่อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ  
(ข้อ 59 วรรคหนึ่ง) จำนวน 29 โครงการ (กองคลัง) 

นายนพพร  ยี่มี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ยี่มี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทกุท่าน และ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบล

รัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินประจำปีงบประมาณ 2566 
.................................................... 

หลักการ 
  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 มีโครงการ               
ที่อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 29 โครงการ 

เหตุผล 
  ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 มีโครงการที่อยู่ในหมวด
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ข้อ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้อง
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 
  นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพื่อให้
สภาเทศบาลตำบลรัษฎาได้ให้ความเห็นชอบกันเงินโครงการที่อยู่ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 29 
โครงการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 

               ลงชื่อ     นครินทร ์ยอแสงรัตน ์
(นายนครินทร์ ยอแสงรตัน์) 
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด...
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รายละเอียดโครงการทีย่งัไม่ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 

กรณีขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ข้อ 59 วรรคแรก 

ประจำปีงบประมาณ 2566 
     

ท่ี โครงการ จำนวนเงิน เหตุผลและความจำเป็น หมายเหต ุ

  แผนงานบริหารงานทั่วไป       

  งานวางแผนสถิติและวชิาการ       

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

1 โครงการจดัทำป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลรษัฎา โดย
ใช้โครงสร้างเหล็ก จำนวน 2 ป้าย 

        200,000.00  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2566 (สป.) 

  แผนงานการศึกษา       

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา       

  ค่าครุภัณฑ์       

2 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู 
จำนวน 1 เครื่อง 

          14,000.00  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2566 (ศษ.) 

3 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บทีียู 
จำนวน 1 เครื่อง 

          23,500.00  " " 

4 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บทีียู 
จำนวน 1 เครื่อง 

          32,200.00  " " 

5 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 26,000 บทีียู 
จำนวน 1 เครื่อง 

          36,300.00  " " 
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6 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 32,000 บทีียู 
จำนวน 2 เครื่อง 

          86,000.00  " " 

7 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 50,000 บทีียู 
จำนวน 16 เครื่อง 

        896,000.00  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2566 (ศษ.) 

8 ชั้นเก็บแฟ้มผลงานเด็ก จำนวน 18 ตู ้           90,000.00  เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566 (ศษ.) 
9 ชั้นวางสัมภาระ 6 ช่อง จำนวน 30 ตู ้         150,000.00  " " 

10 ชั้นวางหนังสือโชว์ปก 45 องศา จำนวน 6 ตัว           12,000.00  " " 
11 ตู้เก็บของ จำนวน 12 ตู ้           84,000.00  " " 
12 ตู้เก็บของเล่นนักเรียนพร้อมกล่อง 6 ช่อง 2 ชั้น จำนวน 

12 ตู ้
          60,000.00  " " 

13 พัดลมโคจรตดิผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 
30 เครื่อง 

        120,000.00  " " 

14 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV จำนวน 
7 เครื่อง 

        105,000.00  " " 

  แผนงานการพาณิชย์       

  งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ       

  ค่าครุภัณฑ์       

15 พัดลมตดิผนัง ขนาดไม่นอ้ยกว่า 18 นิว้ พร้อมตดิตั้ง 
จำนวน 10 ตวั 

          40,000.00  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2566 (สป.) 
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา       

  ค่าครุภัณฑ์       

16 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 
15,000 บีทีย ู จำนวน 2 เครื่อง 

          49,800.00  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2566 (ชา่ง) 

17 รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงมา้ แบบ
กระบะเปิดได้ 3 ดา้น ตดิเคนพับความสูงไม่น้อยกว่า 15 
เมตร พร้อมกระเช้าสำหรับปฏิบัติงาน จำนวน 1 คัน 

     4,800,000.00  เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566 (ชา่ง) 

18 ชุดรวมซอฟต์แวร์เกี่ยวกบัการออกแบบสถาปัตยกรรมวิศ
วะกรรม และการก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 17 โปรแกรม 
จำนวน 3 Licenses 

        340,000.00  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2566 (ชา่ง) 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

  งานก่อสร้าง       
  ค่าครุภัณฑ์       

19 เครื่องออกกำลังกายสแตนเลส 10 ชุด 16 สถาน ีพร้อม
ติดตั้งบริเวณลานสุขภาพภายในบริเวณสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (สวท.) 
หมู่ที่ 6 

     1,650,000.00  เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566 (ชา่ง) 
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20 เครื่องออกกำลังกายสแตนเลส 8 ชุด 16 สถาน ีพร้อม
ติดตั้งบริเวณลานสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็             
หมู่ที่ 6 

     1,780,000.00  เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566 (ชา่ง) 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
21 โครงการปรับปรุงห้องน้ำบริเวณด้านหลังชานชาลาสถานี

ขนส่งผู้โดยสารจังหวดัภูเก็ต แห่งที่ 2 
     2,000,000.00  เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชนและเป็นไป

ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล 
ปีงบประมาณ 2566 (สป) 

22 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 

        150,000.00  " " 

23 โครงการจดัทำติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย หมู่ที่ 1 - 7      2,465,000.00  " ปีงบประมาณ 2566 (ชา่ง)      
24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรดว้ยแอสฟัลตต์ิกคอนกรีต 

ถนนแหลมหงาอนุสรณ์ หมู่ที่ 1 
     3,900,000.00  " " 

25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมเครื่องออกกำลังกาย
บริเวณพื้นที่โดยรอบของพื้นที่รับน้ำ ภายในบริเวณสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (สวท.) 
หมู่ที่ 6 

        350,000.00  " " 

26 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมเครื่องออกกำลังกาย
บริเวณลานสุขภาพมหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต หมูท่ี่ 6 

        220,000.00  " " 
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27 โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้านชุมชนหาดแสนสุข              
หมู่ที่ 7 

        100,000.00  เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชนและเป็นไป
ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล 

ปีงบประมาณ 2566 (ชา่ง)           
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

28 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพกลุ่มหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 

        500,000.00  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2566 (สป)            
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

  งานศูนย์บริการสาธารณสุข       

  ค่าครุภัณฑ์       

29 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ ์จำนวน 1 เครือ่ง           50,000.00  เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2566 (สธ.) 

รวมทั้งหมด 29 โครงการ 20,303,800.00     
     

หมายเหตุ  1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินเงินองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่4) 
หมวด 5 การกันเงินข้อ 59 ดังนี ้

   

             ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มคีวามจำเป็นจะต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

  

             หากองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพนัตามเง่ือนไขวรรคหนึ่ง ให้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ไดร้ับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

 

             กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ไดด้ำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
 
 
 
 

/นายนพพรฯ...
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นายนพพร  ยี่มี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้กันเงินประจำปี

งบประมาณ 2566 โครงการที่อยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ  

 (ข้อ 59 วรรคหนึ่ง) จำนวน 29 โครงการ 
นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
นายนพพร  ยี่มี -  สรุปที่ประชุมมีมต ิ อนุมัติ  ให้กันเงินประจำปงีบประมาณ 2566 โครงการที่อยู ่
ประธานสภาฯ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงินฯ (ข้อ 59 วรรคหนึ่ง) จำนวน 29 
โครงการ 

มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้กันเงินประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการที่อยู่ในหมวด           
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ (ข้อ 59 วรรคหนึ่ง) 

 จำนวน 29 โครงการ (กองคลัง) 
 

 3.13 ญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติขยายเวลากันเงินประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณไว้แล้ว แต่ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้
ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ (ข้อ 59 วรรคสอง) 

 จำนวน 12 โครงการ (กองคลัง)  
นายนพพร  ยี่มี   -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎาครับ  
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย 
นายกเทศมนตรีฯ   นครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรตีำบลรัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
    ขยายเวลากันเงินประจำปีงบประมาณ 2566 
       .................................................... 

หลักการ 
  ขออนุมัติขยายเวลากันเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณไว้
แล้วแต่ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน 12 โครงการ 

เหตุผล 
  ตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565               
ซึ่งมิได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ข้อ 59 
วรรคสอง “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
เงื ่อนไขในวรรคหนึ่งให้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้              
กันเงินไว้” 

/นายกฯ... 
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  นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพื่อให้สภา
เทศบาลตำบลรัษฎาได้ให้ความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการที่มีความ
จำเป็นต้องดำเนินการต่อ จำนวน 12 โครงการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 

ลงชื่อ     นครินทร ์ยอแสงรัตน ์
(นายนครินทร์ ยอแสงรตัน์) 
นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด...
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รายละเอียดโครงการปี 2565 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 
กรณีขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 59 วรรคสอง 

ประจำปีงบประมาณ 2566      

ท่ี โครงการ จำนวนเงิน เหตุผลและความจำเป็น หมายเหต ุ

  แผนงานรักษาความสงบภายใน       

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       

  ค่าครุภัณฑ์       

1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 
ติดตั้งบนฐานเหล็กแบบลากจูงพร้อมอุปกรณ ์จำนวน 1 ชดุ 

     
1,300,000.00  

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 (สป.) 

2 จอโทรทัศน์อจัฉริยะ หน้าจอสัมผัสพร้อมชดุอุปกรณ์ติดตั้ง 
จำนวน 1 ชุด 

        
500,000.00  

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ " 

  แผนงานสาธารณสุข       
  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น       
  ค่าครุภัณฑ์       
3 โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม (รถดดูโคลนเลน) 
     

1,500,000.00  
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565 (สธ.) 

  งานศูนย์บริการสาธารณสุข       

  ค่าครุภัณฑ์       

4 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง สำหรับห้อง
ปฏิบัติงานห้องยา 

          
47,000.00  

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565 (สธ.) 

5 โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง            8,000.00  " " 
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  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา       

  ค่าครุภัณฑ์       

6 สว่านไขควงไร้สาย ขนาด 18 V พร้อมแท่นชารจ์และ
แบตเตอรี่ จำนวน 1 เครือ่ง 

          
14,000.00  

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 (ชา่ง) 

7 สว่านโรตารี่ไร้สายพรอ้มแบตเตอรี่ 18 V และแทน่ชาร์จ 
จำนวน 1 เครื่อง 

          
15,000.00  

" " 

8 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรบังานประมวลผลการออกแบบ
สถาปัตยกรรมวิศวกรรมและการก่อสร้าง จำนวน 2 เครื่อง 

        
155,000.00  

" " 

9 ชุดรวมซอฟต์แวร์เกี่ยวกบัการออกแบบสถาปัตยกรรม
,วิศวกรรม และการก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 17 โปรแกรม 
จำนวน 4 Licenses 

        
185,000.00  

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565 (ชา่ง) 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
  

  งานก่อสร้าง   
  

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
  

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรดว้ยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทพ
ประทาน-รอบเกาะ หมู่ที ่1 

    
13,207,000.00  

เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชนและเป็นไป
ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล 

ปีงบประมาณ 2565 (ชา่ง) 

  แผนงานการพาณิชย์   
  

  งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ   
  

  ค่าครุภัณฑ์   
  

11 พัดลมตดิผนัง ขนาดไม่นอ้ยกว่า 18 นิว้ พร้อมตดิตั้งจำนวน 
10 ตวั 

          
40,000.00  

เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565 (สป.) 

12 จอโทรทัศน์อจัฉริยะ หน้าจอสัมผัสพร้อมชดุอุปกรณ์ติดตั้ง 
จำนวน 1 ชุด 

        
500,000.00  

" " 

รวมทั้งหมด จำนวน 12 โครงการ  17,471,000.00           
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หมายเหตุ  1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินเงินองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
หมวด 5 การกันเงินข้อ 59 ดังนี ้    

             ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มคีวามจำเป็นจะต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี   

             หากองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพนัตามเง่ือนไขวรรคหนึ่ง ให้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี   

             กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ไดด้ำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /นายนพพรฯ... 
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นายนพพร  ยี่มี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้ขยายเวลา 

ก ันเง ินประจำปีงบประมาณ 2566  โครงการที ่ได ้ร ับอนุม ัต ิก ันเงิน
งบประมาณไว้แล้ว แต่ย ังมิได ้ดำเนินการก่อหนี ้ผ ูกพัน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ (ข้อ 59 วรรคสอง) จำนวน 12 
โครงการ 

นายฤทธาคนี  ลีลานนท์ -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
นายนพพร  ยี่มี -  สรุปที่ประชุมมีมต ิ อนุมัติ  ให้ขยายเวลากันเงินประจำปีงบประมาณ 2566  
ประธานสภาฯ โครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณไว้แล้ว แต่ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้

ผูกพัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ 
 (ข้อ 59 วรรคสอง) จำนวน 12 โครงการ 
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้ขยายเวลากันเงินประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ           

ที่ได้รับอนุมัติกันเงินงบประมาณไว้แล้ว แต่ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ (ข้อ 59 วรรคสอง)  

 จำนวน 12 โครงการ (กองคลัง) 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอื่นๆ   
นายนพพร  ยี่มี -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎาครับ 
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และ ผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน กระผมนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบล

รัษฎา วันนี้เราได้ประชุมเร็วกว่าทุกครั้ง เนื ่องจากหลังจากเสร็จสิ้นการ
ประชุมสภาฯ ผมและ ปลัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการบางส่วน ต้องไปพบ
คุณวิจิตร ณ ระนอง หารือเรื่องที่ดิน ที่ต้องขอใช้พื้นที่ผ่านเส้นทางน้ำ เพื่อใช้
ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งโครงการฯนี้ บางส่วนได้ทำไปแล้ว แต่เน่ืองจาก
พื้นที่ตรงนี้มันทับซ้อนกันอยู่ ผมเองอยากพยายามให้เต็มที่ อยากให้สำเร็จ
ลุล่วงไปได้ เรื่องนี้ต้องขอบคุณรองภีระพงศ์ฯ ที่ช่วยผลักดันโครงการฯ นี้
ขึ้นมา และขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ยี่มี -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  -  ขอเรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎาครับ 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และ ผู้เข้าร่วม 
รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน กระผมนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบล

รัษฎา วันนี้เวลา 15.00 น. มีกิจกรรม Big Cleanning  Day ณ บริเวณ
ศาลาหมู่บ้านแหลมตุ๊กแก ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรรมครับ  

นายนพพร  ยี่มี  -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลในวันนี้

นะครับ ณ โอกาสนี้ ผมขอนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2             
ในวันที่ 21สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 

 
/ตำบล... 



หน้า ๔๓ 

 

 

 ตำบลรัษฎา ชั้น 5  และขอป ิดการประช ุมสภาเทศบาลตำบลร ัษฎา                 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕66  สวัสดีครับ 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.3๐ น.  

 
 

ลงชื่อ..............................................ผูจ้ดรายงานการประชุม 
          (นายฤทธคนี  ลลีานนท์) 
     สมาชิกสภาเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
     เลขานุการสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 

 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
ลงชื่อ...............................................ประธานคณะกรรมการ 
       (นายฤทธาคนี  ลีลานนท์) 

 

 
ลงชื่อ.............................................กรรมการ 
       (นางสาวสาธิญา  แจ่มจันทร์) 

 

 
ลงชื่อ................................................กรรมการและเลขานุการ 
    (นางสาวจฑุารตัน์  สนิธุ์ประดิษฐ์) 

 
 
 

  


